

## บทความเผยแพร่จากผลงานถอดบทเรียน

**ชื่อเรื่อง** การถอดบทเรียนคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค

คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรคเป็นคณะทำงานที่กรมควบคุมโรคตั้งขึ้นมาใหม่ เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์การควบคุมโรคในปัจจุบันที่มีโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น โควิด-๑๙ ฝีดาษลิง โดยภารกิจหลักของคณะทำงานนี้แบ่งออกเป็น ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑. การประชุมคณะรัฐมนตรี ๒. ประชุมรัฐสภา ๓. การอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสภาผู้แทนราษฎร การถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค จะทำให้เราทราบจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการทำงานของคณะทำงานฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สำหรับจุดดีประการแรก คือ การมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน มีสายบังคับบัญชาและบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน โดยมีผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรคเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูล ทำให้ข้อมูลสำคัญที่จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ประชุมรัฐสภา หรือการตอบกระทู้ต่างๆของรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินงานอย่างรวดเร็ว จุดดีประการที่สอง คือ การผลักดันนโยบายของกรมควบคุมโรคที่สำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จะได้รับการผลักดันอย่างรวดเร็วในการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ เรื่องที่คณะทำงานนี้ได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วน เช่น การปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์แสดงสินค้า การนั่งรับประทานอาหารที่ร้าน การฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคล การประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งจะเห็นได้ว่าการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยในปี.ศ. ๒๕๖๓ ทำได้อย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยและมีอัตราการเสียชีวิตไม่ถึง ๑ % มีจำนวนเตียงที่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย จุดดีประการสุดท้าย คือ การทำให้ระบบการติดตามประเมินผลการทำงานของกรมควบคุมโรค มีการพัฒนายิ่งขึ้น มีการติดตามและประเมินผลที่รวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สามารถนำเสนอผลการดำเนินงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องทำให้การดำเนินงานตามนโยบายของกรมควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ซึ่งคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค ได้มีการพัฒนาการทำงานเรื่อยมา โดยยังมีจุดที่ควรปรับปรุง เช่น การขาดคลังเก็บข้อมูล (Big Data) หน่วยงานที่ดูแลข้อมูลและจำนวนบุคลากรในทีมที่ยังน้อยและขาดความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกรมควบคุมโรค มีส่วนช่วยในการผลักดันการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค จนถึงนโยบายการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด ซึ่งที่ผ่านมาการทำงานของคณะทำงานฯนั้นช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ ไม่เกิดปัญหาเตียงนอนผู้ป่วยไม่เพียงพอ ขาดยารักษาโรค มีบุคคลตกสำรวจที่ไม่ได้รับวัคซีน ทำให้ ณ ปัจจุบันนี้ประเทศไทย สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กิจการร้านค้าต่าง ๆ เปิดทำการได้ ประชาชนสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ในหลายพื้นที่ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยทั้งประเทศเกือบเข้าสู่ภาวะปกติก่อนเกิดการระบาด